

Số: 20/KH-UBND

Phú Lạc, ngày 15 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH
Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP);

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định 8226/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Đại Từ về việc giao kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023 huyện Đại Từ;

Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của UBND xã Phú Lạc;

UBND xã Phú Lạc xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong THTK, CLP; phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi biểu hiện lãng phí trong hoạt động của UBND xã.

Làm căn cứ cho các cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn thể thực hiện chương trình hành động về THTK,CLP, đưa công tác THTK, CLP thành nhiệm vụ thường xuyên.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật THTK, CLP; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật THTK, CLP đến cán bộ, công chức trong UBND.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP:

I. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước:

Quản lý và sử dụng tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên trong dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng định mức chi tiêu và chế độ tài chính hiện hành. Quản lý chặt chẽ các khoản thu và nội dung chi từ nguồn thu, không được để ngoài sổ sách kế toán, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Thực hiện triệt để tiết kiệm trong sử dụng kinh phí, nhất là các khoản chi như: tổ chức lễ hội, hội nghị, tập huấn, tiếp khách...; thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

Các đoàn thể và cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị được giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả theo quy định. Không sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán theo đúng quy định.

Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng ngân sách Nhà nước.

2. Trong quản lý lý sử dụng tài sản công:

Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công.

Giao Kế toán, Văn phòng rà soát, kiểm kê, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc hiện có;

Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc phải đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, đúng quy định pháp luật về đấu thầu, thẩm định giá và pháp luật có liên quan; không sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc công vào việc riêng.

Việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải đảm bảo đúng định mức tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Chủ động rà soát diện tích sử dụng đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của đơn vị. Bảo toàn quỹ đất được giao, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

3. Tiết kiệm điện, nước:

Hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị điện không cần thiết, tạo thói quen cho mỗi cán bộ, công chức có ý thức tắt các thiết bị điện khi không cần thiết sử dụng.

Sử dụng nước sinh hoạt phải thật tiết kiệm: sử dụng vừa đủ và đúng mục đích, không sử dụng nước bừa bãi và không đúng mục đích.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THPTK,CLP.

Thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THPTK,CLP năm 2023; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn liền với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên; phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân; tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai THPTK, CLP tại cơ quan.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về THPTK,CLP và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THPTK,CLP với các hình thức đa dạng nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THPTK,CLP tại cơ quan.

3. Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THPTK,CLP.

Thực hiện trách nhiệm công khai theo đúng quy định của Luật THPTK, CLP và các luật chuyên ngành; trong đó chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao, công khai thông tin đầu tư công theo quy định của pháp luật;

Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể trong mỗi cơ quan để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THPTK,CLP;

Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về quy định thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

4. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, củng cố kỷ cương, nề nếp cơ quan, đơn vị:

Xây dựng quy chế giám sát của cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Nhà nước.

Quan hệ, giao tiếp và giải quyết công việc nhanh, không gây phiền hà, lãng phí thời gian.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào kế hoạch này cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn thể phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

2. Giao cho Kế toán phối hợp, theo dõi đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện THPTK, CLP theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Phú Lạc./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, HĐND xã;
- Các tổ chức đoàn thể xã;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Lưu VP UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Chinh

